

คำประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาะห์พันธ์ุ

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....
ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาะห์พันธ์ุ เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี กำเนิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2473 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปริญญาบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบปริญญาโท) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญามหาบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน กรุงวอชิงตัน ดีซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหลายแห่ง

ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาะห์พันธ์ุ ได้เริ่มรับราชการที่กรมสรรพากร เมื่อปีพุทธศักราช 2496 ในตำแหน่งนักบัญชีตรี กองภาษีเงินได้นิติบุคคล และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านการบัญชี และการภาษีอากร สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอดดังจะเห็นได้ว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ ได้แก่ ตำแหน่งสรรพากรเอกจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองตรวจภาษีอากร ผู้อำนวยการกองภาษีการค้า (ก่อนมีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้อำนวยการกองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รองอธิบดีกรมสรรพากร รองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร และอธิบดีกรมสรรพสามิต ตามลำดับ

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางราชการดังกล่าวมา ย่อมเป็นประจักษ์พยานว่า ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาะห์พันธ์ุ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการบัญชี การเงิน และการภาษีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ท่านได้ริเริ่มนำระบบและวิธีการตรวจสอบภาษีโดยวิธีมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินสุทธิ (Net Worth increased method) ซึ่งบัญญัติไว้ตาม มาตรา 49 แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรมาใช้เป็นครั้งแรกในปี 2509 หลังจากได้มีกฎหมายมาตราดังกล่าวบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี 2496 และกรมสรรพากรก็ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติมาจนทุกวันนี้

นอกจากนั้น ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาะห์พันธ์ุ ยังได้เคยจัดให้มีการอภัยโทษทางภาษีอากร (Tax Amnesty) ขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทย เมื่อปี 2528 ซึ่งสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ประมาณ 3200 ล้านบาท ภายในระยะ 6 เดือน และยังได้กำหนดให้มีการชำระภาษีอากรด้วยเช็คขีดคร่อม ส่งจ่ายกรมสรรพากร แทนการชำระภาษีอากร

ด้วยเงินสด และยังคงถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการระดับหนึ่ง

อนึ่ง ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ยังได้เห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานวิชาการบัญชีให้พัฒนาไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ทำให้ท่านได้รับการเลือกตั้งจากนักบัญชีทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยถึง 2 สมัย และเป็นผู้ที่ได้มีส่วนผลักดันให้มีการสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีขึ้นในประเทศไทย ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการบัญชี และประธานอนุกรรมการศึกษาความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีและการบัญชีภาษีอากรของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกการบัญชี ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิชาการบัญชีให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลายสมัย เป็นเวลาร่วม 40 ปี ส่งผลให้คณะวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของทางราชการ สถาบันการศึกษา และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

จากการที่ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เป็นผู้ที่ทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจคณะกรรมการการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ในปี 2549 อันเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการการปราบปรามและป้องกันมิให้เกิดปัญหาคอรัปชั่นขึ้นในประเทศไทย

ด้วยบทบาทสำคัญในฐานะผู้วางรากฐานวิชาชีพบัญชีและวิธีและวิธีการตรวจสอบภาษีอากร ที่มีต่อประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2553